

Chúc mừng Cô giáo Trần Thị Huyền- chủ tịch công đoàn trường THCS Lê Quý Đôn đạt danh hiệu nữ công nhân viên chức lao động “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” năm 2023.

Sáng nay (27/6), Liên đoàn Lao động quận Long Biên tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024; biểu dương “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu” năm 2024; tổng kết phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2023. Cô giáo Trần Thị Huyền - chủ tịch công đoàn trường THCS Lê Quý Đôn vinh dự đạt danh hiệu nữ công nhân viên chức lao động “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” năm 2023.



Nhiều năm qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” luôn được Liên đoàn Lao động Quận Long Biên phát động và triển khai đến công đoàn các nhà trường và thu hút đông đảo nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn Ngành tham gia. Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, trong đó có cô giáo Trần Thị Huyền – Chủ tịch công đoàn trường THCS Lê Quý Đôn là một trong những tấm gương tiêu biểu đã được biểu dương. Cô không những làm tốt công tác giảng dạy tại trường, mà cô còn thực hiện tốt thiên chức của người phụ nữ trong gia đình.



*Đồng chí Chủ tịch LĐLĐ Quận Long Biên tặng giấy khen phong trào thi đua
“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”*

Được đứng trên bục giảng, truyền đạt kiến thức cho các thế hệ học trò là niềm vui, động lực để cô không ngừng nỗ lực, phấn đấu. Với lòng yêu nghề, cộng với tinh thần ham học hỏi mà những năm qua cô gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ, được đồng nghiệp và học sinh tin yêu, quý mến. Nhiều năm liền, cô được tin nhiệm với vai trò Chủ tịch công đoàn nhà trường. Dù bận rộn với công việc, nhiệm vụ được giao nhưng cô Trần Thị Huyền luôn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý cho việc chung, việc riêng, có kế hoạch làm việc khoa học. Không những giỏi việc trường mà còn đảm việc nhà, với gia đình cô là người mẹ, người vợ đảm, người con có hiếu. Cô có một gia đình hạnh phúc, các con của cô chăm ngoan học giỏi, luôn đạt nhiều thành tích cao trong học tập. “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là câu mà mọi người thường dành để nói về cô.

Nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất với cô là niềm tin yêu, sự kính trọng của học sinh, của đồng nghiệp, gia đình, đây cũng chính là nguồn cổ vũ, động viên, tiếp thêm động lực để cô tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong sự nghiệp trồng người. Xin kính chúc cô và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công!